

Tổng Quan Về Bảo Hiểm Nhãn Khoa VSP Của Quý Vị

Đối với VSP và TRIDENT SEAFOODS CORPORATION, sức khỏe của quý vị là ưu tiên hàng đầu.



Với tư cách là hội viên, quý vị sẽ được tiếp cận các khoản tiết kiệm và dịch vụ chăm sóc nhãn khoa cá nhân hóa từ một bác sĩ trong mạng lưới VSP dành cho quý vị và gia đình.

Các giá trị và khoản tiết kiệm mà quý vị yêu thích.

Tiết kiệm chi phí kính mắt và chăm sóc thị lực khi quý vị thăm khám với bác sĩ trong mạng lưới VSP. Ngoài ra, hãy tận dụng Ưu Đãi Độc Quyền Cho Hội Viên với các ưu đãi từ VSP các thương hiệu đầu ngành, với tổng số tiền tiết kiệm lên đến hơn \$3,000.

Các lựa chọn nhà cung cấp mà quý vị mong muốn.

vsp Tối ưu hóa quyền lợi của quý vị tại địa điểm Chương Trình Premier, một phần trong mạng lưới bác sĩ tuyệt vời của chúng tôi.

Mua sắm trực tuyến và kết nối các quyền lợi của quý vị.

Eyeconic là nhà bán lẻ VSP ưu tiên nơi quý vị có thể mua sắm trong mạng lưới với các quyền lợi nhãn khoa của mình. Quý vị có thể xem khoản tiền tiết kiệm được theo thời gian thực khi mua sắm với hơn 70 thương hiệu kính áp tròng, kính mắt và kính râm.

Chăm sóc nhãn khoa chất lượng mà quý vị cần.

Quý vị sẽ nhận được các dịch vụ chăm sóc tuyệt vời từ bác sĩ trong mạng lưới VSP, bao gồm cả dịch vụ khám WellVision Exam. Một cuộc khám mắt hàng năm không chỉ giúp quý vị có thị lực tốt mà còn giúp bác sĩ phát hiện được những dấu hiệu của bệnh trạng về mắt và tình trạng sức khỏe, chẳng hạn như tiểu đường và cao huyết áp.

Để dàng sử dụng quyền lợi của quý vị!

Hãy tạo tài khoản tại **vsp.com** để xem bảo hiểm trong mạng lưới của quý vị, tìm bác sĩ trong mạng lưới VSP phù hợp với quý vị và khám phá những khoản tiết kiệm với Ưu Đãi Độc Quyền Cho Hội Viên. Trong cuộc hẹn thăm khám, chỉ cần thông báo cho họ rằng quý vị có VSP.

vsp
vision care

Thêm Nhiều Cách Để Tiết Kiệm

Nhận thêm

\$20

**để mua sắm với
Các Thương Hiệu Nổi Bật***

bebe

CALVIN KLEIN

COLE HAAN

DRAGON.

FLEXON

LACOSTE



và nhiều thương hiệu khác

Xem tất cả các thương hiệu và ưu đãi
tại **vsp.com/offers**.

+

Tiết Kiệm Tối Đa

40%

**Khi
Nâng Cấp Mắt Kính†**

Hãy tạo tài khoản ngay hôm nay.

Liên hệ với chúng tôi: **800.877.7195** hoặc **vsp.com**

Tóm Tắt Quyền Lợi Nhãn Khoa VSP Của Quý Vị

TRIDENT SEAFOODS CORPORATION và VSP cung cấp cho quý vị một chương trình bảo hiểm nhãn khoa giá phải chăng.

MẠNG LƯỚI NHÀ CUNG CẤP:

Chữ Ký Của VSP

NGÀY CÓ HIỆU LỰC:

01/01/2024



QUYỀN LỢI	MÔ TẢ	KHOẢN ĐỒNG THANH TOÁN	MỨC ĐỘ THƯỜNG XUYÊN		
BẢO HIỂM CỦA QUÝ VỊ VỚI NHÀ CUNG CẤP VSP					
DỊCH VỤ KHÁM WELLVISION EXAM	<ul style="list-style-type: none"> Tập trung vào việc khám mắt và tình trạng sức khỏe tổng quát 	\$25 để khám mắt và mua kính mắt	Một lần mỗi 12 tháng		
CHĂM SÓC MẮT Y TẾ THIẾT YẾU	<ul style="list-style-type: none"> Sàng lọc võng mạc cho hội viên bị bệnh tiểu đường Khám và dịch vụ bổ sung ngoài dịch vụ chăm sóc định kỳ để điều trị các vấn đề tức thời từ đỏ mắt cho đến thay đổi thị lực đột ngột hoặc giám sát tình các tình trạng đang diễn ra như khô mắt, bệnh về mắt do tiểu đường, tăng nhãn áp và các tình trạng khác. Có thể sẽ phối hợp với bảo hiểm y tế của quý vị. Hãy hỏi bác sĩ VSP của quý vị để biết thông tin chi tiết. 	\$0 mỗi lần sàng lọc \$20 mỗi lần khám	Sẵn có khi cần		
KÍNH THUỐC					
GỌNG KÍNH[†]	<ul style="list-style-type: none"> Trợ cấp \$170 với các thương hiệu gọng kính nổi bật Trợ cấp \$150 cho gọng kính Tiết kiệm 20% đối với khoản chi vượt quá khoản hỗ trợ của quý vị Trợ cấp \$80 cho gọng kính thương hiệu Walmart/Sam's Club/Costco[‡] 	Kết hợp với khám mắt	Một lần mỗi 24 tháng		
MẮT KÍNH	<ul style="list-style-type: none"> Đơn tròng, hai tròng có đường phân giới và ba tròng có đường phân giới Mắt kính chống va đập dành cho con cái phụ thuộc 	Kết hợp với khám mắt	Một lần mỗi 12 tháng		
NÂNG CẤP MẮT KÍNH	<ul style="list-style-type: none"> Mắt kính đa tròng không có đường phân giới tiêu chuẩn Lớp phủ chống chói xước Mắt kính đa tròng không đường phân giới cao cấp Mắt kính đa tròng không đường phân giới thiết kế riêng Tiết kiệm trung bình 40% với các nâng cấp mắt kính khác 	\$0 \$0 \$80 - \$90 \$120 - \$160	Một lần mỗi 12 tháng		
KÍNH ÁP TRÒNG (THAY CHO KÍNH MẮT)	<ul style="list-style-type: none"> Trợ cấp \$150 cho kính áp tròng; không áp dụng khoản đồng thanh toán Kiểm tra kính áp tròng (điều chỉnh và đánh giá) 	Tối đa \$60	Một lần mỗi 12 tháng		
SÀNG LỌC VÕNG MẠC	<ul style="list-style-type: none"> Chụp ảnh khu vực phía sau mắt của quý vị và hỗ trợ bác sĩ VSP của quý vị phát hiện các dấu hiệu có thể có của bệnh mắt. 	\$0	Một lần mỗi 12 tháng		
TIẾT KIỆM BỔ SUNG	<p>Kính Mắt và Kính Râm</p> <ul style="list-style-type: none"> Nhận thêm \$20 để mua sắm với các thương hiệu gọng kính nổi bật. Truy cập vsp.com/offers để biết thông tin chi tiết. Tiết kiệm 30% khi mua thêm kính mắt và kính râm, bao gồm cả nâng cấp mắt kính, từ cùng nhà cung cấp VSP vào cùng ngày khám WellVision Exam của quý vị. Hoặc nhận giảm giá 20% từ bất kỳ nhà cung cấp VSP nào trong vòng 12 tháng kể từ lần khám WellVision Exam gần nhất của quý vị. <p>Điều Chỉnh Thị Lực Bằng Laser</p> <ul style="list-style-type: none"> Giảm giá trung bình 15% trên mức giá bình thường hoặc 5% trên mức giá khuyến mãi; giảm giá chỉ có sẵn tại các cơ sở có hợp đồng Sau phẫu thuật, hãy sử dụng trợ cấp gọng kính của quý vị (nếu đủ điều kiện) để mua kính râm từ bất kỳ bác sĩ VSP nào 				
TẬN DỤNG BẢO HIỂM CỦA QUÝ VỊ TRONG MẠNG LƯỚI					
<p>Với rất nhiều lựa chọn trong mạng lưới, VSP giúp quý vị dễ dàng tận dụng quyền lợi của mình. Quý vị sẽ được tiếp cận các lựa chọn trong mạng lưới về phòng khám tư nhân, bán lẻ và trực tuyến được ưu tiên. Hãy đăng nhập vào vsp.com để tìm nhà cung cấp trong mạng lưới. Chương trình bảo hiểm của quý vị cung cấp các khoản bồi hoàn ngoài mạng lưới như sau:</p>					
Khám	tối đa \$50	Mắt Kính Hai Tròng Có Đường Phân Giới	tối đa \$75	Mắt Kính Đa Tròng Không Có Đường Phân Giới.....	tối đa \$75
Gọng Kính	tối đa \$70	Mắt Kính Ba Tròng Có Đường Phân Giới	tối đa \$100	Kính Áp Tròng	up to \$105
Mắt Kính Đơn Tròng	tối đa \$50				

[†]Chỉ dành cho các hội viên VSP có quyền lợi chương trình phù hợp. Thương hiệu và khuyến mãi cho gọng kính có thể thay đổi.

[‡]Khoản tiết kiệm được dựa trên giá bán lẻ của bác sĩ và thay đổi theo chương trình cũng như lựa chọn mua hàng; khoản tiết kiệm trung bình được xác định sau khi đã áp dụng quyền lợi. Hãy hỏi bác sĩ trong mạng lưới VSP của quý vị để biết thêm chi tiết.

[§]Bảo hiểm với chuỗi bán lẻ có thể sẽ khác hoặc không được áp dụng.

VSP chỉ đảm bảo hội viên hài lòng với các nhà cung cấp của VSP. Thông tin về bảo hiểm có thể thay đổi. Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa thông tin này và hợp đồng của tổ chức của quý vị với VSP, các điều khoản trong hợp đồng sẽ được áp dụng. Quyền lợi có thể khác nhau giữa các khu vực dựa trên pháp luật hiện hành. Tại tiểu bang Washington, VSP Vision Care, Inc. là tên hợp pháp của tập đoàn mà VSP sử dụng để hoạt động kinh doanh. TruHearing không có sẵn trực tiếp từ VSP tại các tiểu bang Washington và California.

©2022 Vision Service Plan. Bảo lưu mọi quyền.

VSP, Eyeconic và WellVision Exam là thương hiệu đã đăng ký của Vision Service Plan. Flexon và Dragon là thương hiệu đã đăng ký của Marchon Eyewear, Inc.

Tất cả những thương hiệu hoặc nhãn hiệu khác là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. 102898 VCCM